

'เอแอลที'แต่งตัวเข้าตลาดไตรมาส3

เอแอลที เทเลคอมเข้าตลาดไตรมาส 3 ปีนี้ เตรียมโรดโชว์นักลงทุน 5 จังหวัด ให้ข้อมูลขาย ไอพีโอ 250 ล้านหุ้น จ่อเคาะราคาปลายเดือน มิ.ย. หวังนำเงินระดมทุนลงทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง-คืนเงินกู้ ด้านเอสเอ็นไอปรกเกอร์ขายหุ้นเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ALT เปิดเผยว่า บริษัทเอแอลที เทเลคอม อยู่ระหว่าง ดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งไฟล์ของ บริษัท เมื่อ วันที่ 8 เม.ย. 2559

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จะเสนอขายหุ้น ไอพีโอ 250 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท หรือ 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน คาดว่าจะกำหนดราคาขายได้ในปลาย เดือนมิ.ย. และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ในเดือนก.ค. 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลหุ้นไอพีโอ

จำนวน ○ ราคา (บาท) ● เข้าซื้อขาย

250

หน่วย: ล้านหุ้น



เอแอลที เทเลคอม

30

เอสเอ็นไอ ไบรคเกอร์

กำหนดปลายเดือน มิ.ย.

6 บาท

เดือน ก.ค.2559

12 พ.ค.2559

โดยระหว่างนี้จะเริ่มโรดโชว์ 5 จังหวัด คือชลบุรี, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, เชียงใหม่ ขอนแก่น และ กรุงเทพมหานคร

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้ ในส่วนของการลงทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 25-30% และอีก 50% ใช้สำหรับคืนเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอยู่กว่า 750 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นดี/อี 3.15 เท่าโดยหลังจากการ คืนเงินกู้อัตราดี/อี จะลดเหลือ 2 เท่า ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

บริษัทคาดว่ารายได้ในปี 2559 จะเติบโต ตามอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่คาดว่า

จะเติบโต 10% และคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตตามรายได้พร้อมกันนี้บริษัทคาดว่า อัตรากำไรสุทธิในปีนี้จะทำได้มากกว่าปีก่อน ที่ทำได้ 8.5% ปัจจุบัน มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการ 70% และสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม 30% ส่วนธุรกิจให้เข้าโครงสร้างพื้นฐานด้าน โทรคมนาคมอาจจะเริ่มมีรายได้ปี 2560

ด้านนางสาวพัชพร สรรคบุรานรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI ในฐานะ แกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เอสเอ็นไอ ไบรคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ASN กล่าวว่ หลังเปิดขายหุ้น ไอพีโอ 30 ล้านหุ้น ช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. 2559 ในราคาหุ้นละ 6 บาท ผลปรากฏว่า หุ้นเอสเอ็นไอได้รับการตอบรับดีเกินคาด โดยขายหมดตั้งแต่วันที่เปิดจองและ ยังมีความต้องการส่วนเกินอีกจำนวนมาก

"คาดว่าหลังจากที่หุ้นเอสเอ็นไอเข้าซื้อขายในกระดานจะได้รับการตอบรับที่ดี จากนักลงทุนเนื่องจากคาดว่าจะมีนักลงทุน จำนวนมากที่พลาดหวังจากการจองซื้อหุ้นไอพีโอจะเข้ามาซื้อหุ้นในกระดานแทน" นางสาวพัชพรกล่าว